



กรม.อ้างยึดเวลา-ภารกิจเยอะ

เคาะชั๊กฟอกก18กย. ตัวเอง

คลีปมถวายสัตย์ ชินเสด็จพันธง! 'รัฐบาล'อยู่ยาว ตั้งบิกทางหลวง

"กรม." เคาะวันอภิปรายทั่วไป 18 ก.ย. นี้ เหตุนายฯติดภารกิจ 11-12 ก.ย. "สนธิรัตน์" เผย "บิกคู่" มาเจอเอง "ชินแสภาณุวัฒน์" ชี้ดวง "ประยุทธ์" ไม่มีอะไรน่าห่วง ยัน ครม.อยู่ยาว 8 ปี เผยโหวต "3ป." ดีหมดเป็นเสาหลักคุ้มบ้านเมือง ชี้ "ศึกอภิปราย" แค่เกมกวนเมืองของฝ่ายค้าน ขณะที่ "กรม." สั่งตั้ง "อธิบดีกรมทางหลวง" เช่นก่อสร้างถนนพระราม 2 ล่าช้าทำรถติดหนัก

เมื่อวันที่ 3 ก.ย.62 นายสนธิรัตน์

ต่อหน้า ▶ 8

■ คู่

ต่อจากหน้า 1

สนธิจิรวงศ์ รมว.พลังงาน ในฐานะเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)เห็นชอบให้วันที่ 18 ก.ย.นี้ เป็นวันอภิปราย

ทั่วไปแบบไม่ลงมติตามมาตรา 152 ตามที่ฝ่ายค้านเสนอญัตติร้องขอ ซึ่ง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม จะเดินทางไปชี้แจงด้วยตัวเอง ส่วนไม่กำหนดให้เป็นวันที่ 11 ก.ย.-12 ก.ย.นี้ ตามที่รัฐบาลเสนอนั้น เนื่องจากนายฯมีภารกิจค่อนข้างมาก ส่วนวันที่ 16 ก.ย.นี้ จะเป็นการประชุมที่วุฒิสภานัดสุดท้าย ขณะที่วันที่ 17 ก.ย.นี้ จะเป็นการประชุม ครม.

ด้าน นายทรงศักดิ์ ทองศรี รมช.มหาดไทย กล่าวว่า ที่ประชุมครม.เห็นว่าควรให้เป็นวันสุดท้ายของสมัยประชุมสภา ในวันที่ 18 ก.ย.นี้ และซึ่งต้องอภิปรายไม่เกินเวลาเที่ยงคืน จากนั้นจะปิดประชุมในวันที่ 19 ก.ย.นี้ และนายฯก็ไม่มีปัญหาที่จะไปชี้แจงสภา

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระราชกฤษฎีกาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่ได้มีการตราพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภา พ.ศ.2562 ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2562 นั้น บัดนี้ จะลั่นกำหนดเวลาหนึ่งร้อยยี่สิบวันตามสมัยประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่หนึ่งในวันที่ 18 ก.ย.นี้ ที่ทำเนียบรัฐบาล นายภาณุวัฒน์

พันธุ์วิชาติกุล หรือ "ชินแสภาณุวัฒน์" ที่เพิ่งได้รับตำแหน่งข้าราชการการเมืองประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีพร้อมบุตรชายคือนายคมสัน พันธุ์วิชาติกุล รองโฆษก รมช.ศึกษาธิการ (คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช) เดินทางมาไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำทำเนียบรัฐบาล โดยถือฤกษ์เวลา 11:39 น. ไหว้ศาลพระภูมิ และศาลตายาย

โดย นายภาณุวัฒน์ กล่าวถึงดวงชะตาของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหมรวมถึงรัฐบาลในภาพรวมว่า ไม่มีอะไรน่าห่วง

อ่านต่อหน้า 10

■ คู่

ต่อจากหน้า 8

เชื่อว่าทุกอย่างจะผ่านพ้นปัญหาไปได้แม้จะมีปัญหาจุกจิก เข้ามารบกวน แต่มั่นใจว่านายกรัฐมนตรีจะสามารถนำนาวารัฐมนตรี ผ่านพ้นวิกฤติไปได้ ส่วนกรณีที่ พล.อ.ประยุทธ์จะต้องเข้าไปชี้แจงประเด็นการถวายสัตย์ต่อสภานั้น ไม่มีปัญหา

"ดวงของนายกรัฐมนตรีในภาพรวมดีอยู่แล้ว และจะดูแลบ้านเมืองยาวไปอีก 2 สมัย หรือ 8 ปี ซึ่งตนดูไปตามดวงไม่ได้เข้าข้างใคร ไม่ใช่จะทำนายแล้วจะไปอิงคนโน้นคนนี้ไม่มีเพราะจะเสียชื่อเสียงเปล่าๆ"ชินแสภาณุวัฒน์ กล่าว



เมื่อถามว่า จากนี้ไปจะมีอุบัติเหตุทางการเมืองอะไรอีกหรือไม่ นายภาณุวัฒน์ กล่าวว่าการทำงานก็ต้องมีปัญหาเป็นช่วงๆ เช่นเดียวกับในช่วงที่พายุฝนมาเราก็ต้องหลบต้องรู้จักเบรก รู้จักชะลอเหมือน พล.อ.ประยุทธ์ บางช่วงท่านก็รู้จักหวั่น ก็ไม่ยอมปะทะด้วย ชีวิตคนเราจะเห็นว่าบางจังหวะที่ไม่ดี ซึ่งจะเห็นว่า พล.อ.ประยุทธ์ บางครั้งก็จะหงุดหงิด รุนแรง บางช่วงก็อารมณ์ดี ซึ่งตนเองก็ได้ให้คำแนะนำไปบ้าง แต่ด้วยความที่นายกฯเป็นตัวของตัวเองก็ไม่ได้เชื่อทั้งหมด

เมื่อถามว่า พล.อ.ประยุทธ์จำเป็นจะต้องไปไหว้พระเพิ่มเติมเพื่อเสริมดวงหรือไม่ นายภาณุวัฒน์ กล่าวว่า ไม่จำเป็นที่จะต้องไปนั่งไหว้พระ ไหว้เจ้า หรือนั่งสมาธิ เพราะไม่ได้ช่วยแก้ไขปัญหาคงทำงาน หรือทำให้ผ่านพ้นปัญหาไปได้เพียงแต่การไหว้พระนั่งสมาธิทำให้จิตใจมีความสงบ และมีกำลังใจ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในประเทศไทยก็มีพระสยามเทวาธิราชคุ้มครองอยู่ ผู้ที่ทำไม่ดีต่อบ้านเมืองก็ต้องแพ้ยตัวเอง

เมื่อถามว่า มีเกณฑ์ที่จะปรับ ครม. ในช่วงนี้หรือไม่ ชินแสภาณุวัฒน์ กล่าวว่า ทุกอย่างเพิ่งเริ่ม รัฐบาลยังไม่ทันทำงานจะมีการปรับ ครม.ได้อย่างไร

“เช่นเดียวกับการอภิปรายไม่ไว้วางใจของฝ่ายค้าน ซึ่งจะเห็นว่าสิ่งเหล่านี้ กวนเมือง แทนที่จะทำให้บ้านเมืองเดินไปด้วยความสงบสุข แต่คอยดึงแข้งดึงขา ดึงซ้ายที ดึงขวาที คนก็ไม่ต้องทำงาน อันนี้ต้องโทษคนที่มาขวางทำให้บ้านเมืองไม่ก้าวไปข้างหน้า”

นายภาณุวัฒน์ กล่าวด้วยว่า เชื่อมั่นว่ารัฐบาลจะผ่านพ้นวิกฤติปัญหาไปได้ เพราะโหวตแย้งนายกรัฐมนตรียุติ ของ พล.อ.ประวิตร ก็ดี และของ พล.อ.อนุพงษ์ ก็ดี ซึ่งเป็น 3 เส้าหลักที่คุ้มบ้านเมืองอยู่ มีลักษณะโหวตแย้งที่ดี และเบื้องบนของเรา ราชวงศ์ก็ดี สถาบันก็ดี เพราะเมืองไทยเราจะต้องดูแลด้วยพระมหากษัตริย์ ทหารต้องดูแลบ้านเมือง” ชินแสภาณุวัฒน์ กล่าว

ด้าน นายณัฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ ในฐานะรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร). กล่าวถึงกรณีที่ว่า ฝ่ายค้านยื่นญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติ ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 152 กรณีการถวายสัตย์ปฏิญาณของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม ว่า รอให้ประธานสภาบรรจุวาระ เราพร้อมตอบทุกประเด็นที่จะเกี่ยวข้องกับพรรคหรือผู้บริหารประเทศ ไม่ได้รู้สึกกังวล

เมื่อถามว่า การอภิปรายควรเป็นแบบเปิดหรือเป็นประชุมลับ นายณัฐพล กล่าวว่า โดยส่วนตัว ไม่ว่าเรื่องอะไร ถ้าคิดว่าอยากให้ประชาชนรับรู้ถึงความตั้งใจ และเหตุผลในการชกฟอก ตนก็ยินดีจะเปิดก็ได้ ไม่มีปัญหาอะไร แต่ส่วนความเหมาะสมเป็นเรื่องที่ต้องพิจารณากัน ถ้าหากจะเป็นเรื่องลับ ก็ต้องถามเหตุผลว่า สภาเป็นเรื่องกังวลอะไรที่ไม่อยากให้ประชาชนรับรู้ แต่หากเป็นเกมการเมืองแล้ว ต้องมาทำให้มีปัญหาในสิ่งที่ไม่ควรมีปัญหา ก็ต้องให้ประธานสภาเป็นผู้พิจารณา ดังนั้น ยืนยันว่าไม่มีปัญหาเราพร้อมสำหรับการชกฟอก

ทางด้าน นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พลังงาน และเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ กล่าวถึงการอภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมติ ตามมาตรา 152 กรณีการถวายสัตย์ปฏิญาณไม่ครบ ว่า ต้องดูว่าจะอภิปรายกันเมื่อไหร่ ซึ่งมีกรอบเวลาที่จำกัด และถ้าได้วันที่ชัดเจนแล้วต้องหารือแนวทาง และความพร้อมต่างๆ ส่วนประเด็นที่จะอภิปรายนั้น ก็ว่ากันไปตามระเบียบข้อบังคับที่มีว่าต้องดำเนินการอย่างไร

เมื่อถามว่าจะมีการตั้งทีมขึ้นมาเพื่อเป็นองค์กรกษณายกฯ หรือไม่ นายสนธิรัตน์ กล่าวว่า ประเด็นที่ฝ่ายค้านจะชกถาม เป็นเรื่องปกติที่เราต้องเตรียมรายละเอียดข้อมูลต่างๆ ซึ่งเป็นไปตามระบบสภา ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในสภา และเป็นระบบปกติที่จะใช้สิทธิที่พึงกระทำได้ ส่วนจะเป็นการอภิปรายลับหรือเปิดเผยนั้น เป็นเรื่องที่ต้องหารือกัน ส่วนที่มีการเสนอกันว่าจะอภิปรายลับ เป็นเพียงข้อ

เสนอและข้อห่วงใยของบางท่านที่เนื้อหาการอภิปรายเป็นเรื่องอ่อนไหว แต่เรื่องนี้ยังไม่มิตบทสรุปอะไร โดยวันนี้จะมีการประชุมพรรคก็หยิบยกมาพูดคุยกัน และนำความเห็นส่งให้รัฐบาลดำเนินการเพื่อหารือกับพรรคความร่วมรัฐบาล เพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องของรัฐบาล

นายสนธิรัตน์ กล่าวว่า นอกจากนั้นในที่ประชุมพรรควันนี้ จะมีการหารือเรื่องคณะกรรมการการรัฐสภาในสัดส่วนของพรรคพลังประชารัฐ ที่ขณะนี้อยู่ที่ประมาณ 8 คนะ ซึ่งพรรคต้องสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเพื่อทำหน้าที่ทั้งประธานกรรมการ รองประธานฯ และกรรมการในแต่ละคณะ ยืนยันว่าไม่ใช่เป็นการตอบแทนคนที่ผิดหวังตำแหน่งอื่น เพราะพรรคมีบุคลากรที่มีความสามารถหลากหลาย เมื่อมีพื้นที่ในการทำงาน พรรคก็จะพิจารณา

รายงานข่าวจากกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูง ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ รวม 7 ตำแหน่งประกอบไปด้วย 1.นายสรวิศ ทรงศิริ โยกย้ายไปดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) 2.นายพีระพล ดาวรสกุลเจริญ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง 3. นายอนันต์ เหลืองบริบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

4.นางอัมพวัน วรรณโก อธิบดีกรมท่าอากาศยาน (ทย.) ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง 5.นายสมัย โชติสกุล รองปลัดกระทรวงคมนาคม ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง 6.นายวิฑูรย์ ยาม่วง ผู้ตรวจราชการ ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมเจ้าท่า และ 7.นายจิรุตม์ วิศาลจิตร รองปลัดกระทรวงคมนาคม ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมการขนส่งทางบก

รายงานข่าวยังระบุด้วยว่า การ



แต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงครั้งนี้ พบว่ามีการโยกย้ายในส่วนของตำแหน่ง อธิบดี ทล. ซึ่งคาดว่าจะเป็นสาเหตุจาก ปัญหางานก่อสร้างบนถนนพระราม 2 ที่ล่าช้า ส่งผลกระทบให้เกิดปัญหาการ จราจรติดขัด